

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
 เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
มาวัดเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจ

ก่อนจ้งหัน

พระต่างชาติอยู่วัดนี้มากนะ เราก็เห็นใจแต่รับไม่ได้มาก พระไทยก็มีหัวใจ พระที่
 ไหนๆ ก็คน มีหัวใจเหมือนกัน จึงต้องเฉลี่ยๆ ให้สม่าเสมอ ประเทศละองค์สององค์
 เพราะเมืองไทยเราคนไทยมาก ทางนี้ต้องมากกว่าตลอดๆ แบ่งให้ทางโน้น แบ่งให้ทางนี้
 ให้สม่าเสมอ ศาสนาเรียกว่าความเสมอภาคคือธรรม เป็นวัดก็เหมือนกัน วัดต้องเป็นธรรม
 สำหรับวัดนั้นๆ เฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาสเป็นสิ่งสำคัญ เจ้าอาวาสต้องเป็นธรรม คือรับพระ
 สม่าเสมอ เดียวนี้มันเป็นโลกไปแล้ว เมืองไทยเรานี้มันเลยโลกไปแล้ว วัดก็เป็นโลกไปแล้ว
 กลายเป็นบ้านไป

พระที่จะมาอยู่เป็นพวกของตัวเอง ภาคของตัวเองนี้ใช้ไม่ได้นะ นี่สร้างความ
 แตกร้าวต่อกัน เป็นพวกของตัวเอง เป็นภาคของตัวเอง แล้วรับๆ ไม่ใช่พรรคใช้พวกใช้
 ภาคของตัวเองแล้วปิดออกๆ นี่แล้ว เจ้าอาวาสองค์ไหนเป็นอย่างนั้นแล้ว นี่ละธรรมเป็น
 อย่างนั้น ศากยบุตรมีหัวใจทุกองค์ๆ ควรจะรับได้มากน้อยเพียงใดให้เล็งดูบรรดธรรม
 ยิ่งกว่าจะเอาตามใจเจ้าของชอบ ใจเจ้าของมันเป็นกิเลส เดียวนี้เป็นโลกไปหมดแล้ว เลย
 โลกไปแล้วนะวัด วัดกลายเป็นบ้าน เห็นแก่พรรคแก่พวกแก่ภาคไปแล้ว นี่น่าสลดสังเวชนะ
 พระเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นได้

แล้วหยาบไปทุกวันๆ วัดเลยกลายเป็นบ้าน พระเลยกลายเป็นฆราวาส เลวกว่า
 ฆราวาสไป เพราะไม่มีธรรมในหัวใจ ถ้ามีธรรมในหัวใจต้องเป็นแบบพระตลอดไป ไม่ว่า
 กิจการงานใดๆ เป็นแบบพระ พระออกมาจากแบบหลักธรรมหลักวินัย ต้องถือหลักธรรม
 หลักวินัยเป็นสิ่งสำคัญ จะถืออำนาจบาตรหลวงป่าๆ เกื่อนๆ ใช้ไม่ได้นะ อันนั้นเป็นเรื่องเหลว
 โลกผู้ดีเขาก็ไม่ทำกัน พระไปทำอย่างนั้นเลวกว่าโลก นี่ละที่ว่าธรรมกับโลกต่างกัน ต่าง
 อย่างนี้เอง ให้ท่านทั้งหลายคิดเอา บรรดาพระที่มาจากที่ต่างๆ นี่มีหัวใจทุกองค์ รับก็รับไว้
 แยกโน้นแยกนี้ให้สม่าเสมอ ถ้าจะรับมากจริงๆ ก็ไม่ได้ ประเทศอื่นประเทศนั้นประเทศนี้
 เช่นอย่างเมืองไทยมีมากก็ต้องรับจำนวนมาดั่งที่เห็นอยู่ที่นี่ เมืองนั้นเมืองนี้แบ่งรับ ทุกแห่ง
 ทุกหน เพราะมีหัวใจด้วยกัน ธรรมแล้วประสานได้หมดเลย ให้พร เอาแค่นี้ก่อน

หลังจ้งหัน

เมื่อวานนี้ทองคำได้ตั้ง ๖ กิโล ๑๑ บาท ของเล่นหรือ เงินสดที่ได้เหล่านี้ เรื่องทองคำเราคิดมากอยู่นะ แต่เงินสดนี้ความจำเป็นรอบด้านๆ ถ้าพอได้เราจะเอาเงินสดนี้ไปซื้อทองคำอยู่นะ แต่ซื้อไม่ได้เพราะไม่พอๆ ตลอด ได้มาที่ไรก็หมุนรอบข้าง ที่ไหนที่มาขอรถยนต์ตั้งสองคันเมื่อวาน (ตำรวจสภอ.เมืองอุดรศรี) เป็นรถยนต์ประเภทโตบ้าง (รถปิกอัพสายตรวจศรี) กองเมืองนี้เราให้แล้วเท่าที่จำได้ก็ ๒ คัน คันหนึ่งตรวจในเมือง คันหนึ่งตรวจนอกเมือง (๓ คันทั้งจรรยาศรี) ก็อย่างนั้นแล้ว ตชด.เป็นรถเมลใหญ่มีห้องส้วมอยู่ในนั้น ดูเหมือน ๖๐ ที่นั่ง ให้คันใหญ่เพื่อพวกนักเรียนพวกอะไรด้วย อีกคันหนึ่งเป็นรถตู้หรือไง..ตชด.แล้วเราก็มอบเงินให้เป็นมูลนิธิ ๑๒ ล้าน แต่(ตำรวจ)ทางหลวงไม่ค่อยได้มาก ให้รถตู้คันหนึ่งหรืออะไรเราก็ลืม แต่ช่วยอย่างอื่นช่วยอยู่เรื่อยๆ ไม่ช่วยทางนี้ก็ช่วยทางนั้นอยู่อย่างนั้น เช่นรถเสี่ยรถอะไรนี้ เราให้ส่งเข้าไปซ่อมเลยๆ เรียกว่ายกเครื่องเลย ถ้าเราลงว่าให้ซ่อมแล้วยกเครื่องใหม่เลย เอาอย่างนั้น มีอยู่สาม ทางหลวง ตชด. กองเมือง ที่เกี่ยวอยู่กับวัดนี้ตลอด กองเมือง ๓ คัน ตชด. ๒ คัน ทางหลวงคันหนึ่ง เป็นรถตู้หรืออะไร นี่หมายถึงรถ แล้วเมื่อวานนี้ก็มาขอสองคันเลย

เราพยายามทุกด้านที่จะให้เป็นความแน่นอนหมั่นคงต่อชาติของเรา ในโอกาสที่ยังมีอยู่บ้างในชีวิตของเราซึ่งได้เริ่มต้นมาแล้ว อยากจะหนุนไปเรื่อยๆ จนหมดกำลังของเราแล้วก็ปล่อย สมบัติกลางเป็นของสำคัญนะ เราถือเป็นเรื่องสำคัญมาก สมบัติกลาง สมบัติรวม ถือสำคัญมากที่สุดทีเดียว เช่นอย่างคลังหลวง จิตใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นๆ เช่นอย่างทองคำก็รับกวนพี่น้องทั้งหลาย ได้มาตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง ก็นับว่าพอกับความต้องการทุกอย่างในขั้นนี้ ครั้นมองดูรอบๆ กองทองคำ ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่งนี้มันบกร่องอยู่หมดรอบด้านเพราะฉะนั้นเราจึงจะซ่อม ถ้าเป็นจอมปลวกก็ให้มันมีเป็นจอมเป็นเจดีย์ขึ้นไปอย่างนั้น นี่ละเราเป็นอารมณ์อยู่ เราจึงได้รับกวนพี่น้องทั้งหลายเพื่อหัวใจแห่งชาติไทยของเราจะได้มั่นคง

เวลานี้ก็รับกวนท่านทั้งหลาย บทเวลาหลวงตาตายไปแล้ว ไม่มีทองคำเข้านั้นแล้วจะได้คิดถึงหลวงตานะละ ตอนนีวรับกวน เห็นหน้าแล้วหลบ กลัวเดี๋ยวจะมาเคาะกระเป่าเอาทองคำละซี หลบหน้าหลบหลัง แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น ออกไปนี่ดูซิเขาจะรุมใส่เรา ไม่ใช่เขาจะหลบนะ เขารุมใส่ ว่าเขาจะหลีกเขาไม่หลีกนะ เราอยากจะทำไว้เวลามีชีวิตอยู่ซึ่งพอมีกำลังจะทำได้ วันนี้ได้ถึง ๖ บาทกับ ๑๘ สตางค์ เมื่อวานได้ ๖ กิโลกับ ๑๑ บาท วันนี้ได้มาอีก มันค่อยได้ไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ จะอดอดอันเอากับพี่น้องทั้งหลายเข้าไปในคลัง

หลวงของเรา เพื่อให้มีความหนาแน่นขึ้น เวลายังพอเป็นไปอยู่เราก็อยากชวนขวนขวายหามาเสียเวลานี้ ถ้าเลยนี้ไปแล้วมันสุดวิสัย เช่นอย่างเราตายแล้วก็ขาดไปหมดเลย นั่น ก็เป็นอย่างนั้นละ นี่เรายังไม่ตายเราก็อยากได้สมบัติกลางเข้าสู่ชาติไทยของเรา เราก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็เป็นไปตามเจตนาที่เราคิดไว้แล้วทุกอย่างไม่เห็นผิด

เริ่มต้นช่วยโลกที่แรกก็บอกว่า เราจะเป็นผู้นำช่วยเต็มกำลังความสามารถของเรา นั้นแหละ ก็เริ่มมาด้านวัตถุ ด้านวัตถุนี้เปิดเผย ใครบริจาคมากน้อยเปิดเผยทั่วประเทศไทยเรา แต่ส่วนธรรมแทบจะไม่มีใครคิดว่าธรรมะจะออกในระยะเดียวกัน แต่เราคิดไว้หมดแล้ว ส่วนวัตถุนี้จะออกโดยความเปิดเผย และมีที่สิ้นสุดยุติ แต่ธรรมะนี้จะออกไปพร้อมๆ กัน ออกกระจายไปเรื่อยๆ ระยะนี้เป็นระยะที่ธรรมะจะเข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเรา ทั้งในและนอกประเทศของเรา เราคิดไว้แล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้

เทศนาว่าการนี้ก็ตั้งแต่เริ่มแรก เทศน์ไม่ทราบว่กัณฑ์แหละ ฟังซิ ๖ ปีกว่าที่เราช่วยชาติอยู่นี้ เทศน์ตลอดนะ จากนั้นธรรมะที่เทศน์เหล่านี้เป็นเทปแล้วออกทางวิทยุ ออกทางอินเตอร์เน็ต เรื่อยมาเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ ออกทุกวันเลย ธรรมะออกไม่หยุดไม่ถอย ก็สมเจตนาที่เราคิดไว้ ว่าคราวนี้ธรรมะจะได้เข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเราในเวลาที่จะช่วยชาติ คราวนี้นอกจากด้านวัตถุไปแล้ว ก็เป็นอย่างที่ว่ามัน ด้านวัตถุก็ค่อยไหลเข้ามาอย่างนี้ แต่ธรรมะนี้ไหลออกกว้างมากทีเดียว ออกนอกเมืองไทยเราไปอีก เมืองนอกเมืองนา ที่ไหนเขาก็ดูอินเตอร์เน็ตทั่วไปหมด มันหลายประเทศนะ ประเทศที่ใหญ่คืออเมริกา มากกว่าเพื่อน วันหนึ่งตั้งหลายพันคนที่เข้ามาดูอินเตอร์เน็ต มากมายอยู่

เรียกว่าเราช่วยทุกทางที่จะช่วยได้ ทางด้านวัตถุ ด้านธรรมสอนโลกก็สอน อย่างที่เราสอนอยู่นี้ เราสอนหมดไม่ว่าวงราชการ วงศาสนา ธรรมนี้ออกหมด สอนได้หมดเลย เพราะเราไม่ถือว่าเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่ถือว่าคุณภาพความชนะ ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เราไม่มี ครอบไปหมดเลย ใครผิดใครถูกที่ไหนจึงบอกได้ว่าได้โดยธรรมๆ ที่เหนือโลกอยู่แล้ว เราจึงพูดได้หมด ไม่ว่างราชการ ไม่ว่างศาสนา ไม่เหนือธรรมไป ธรรมเป็นผู้ชะล้างแนะนำสั่งสอน ตรงไหนผิดพลาดประการใด เราว่าโดยอรรถโดยธรรมล้วนๆ ถึงจะดูดำเผ็ดร้อนบ้างก็ตาม หรือเผ็ดร้อนมากก็ตาม เป็นไปด้วยธรรมทั้งนั้น เราไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกในหัวใจ นำแสดงออกด้วยความโมโหโทโสอย่างนี้เราไม่มี ถึงกิริยาจะเผ็ดร้อนขนาดไหน ก็เป็นกิริยาของธรรมออกทำงานเพื่อโลก เพื่อประโยชน์แก่โลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้น เราไม่มีอย่างอื่น

เพราะฉะนั้นใครจะว่าอะไรกับเราเราจึงไม่สนใจ เพราะความเมตตามันครอบคลุมหมดแล้ว เกินกว่าสิ่งเหล่านี้จะมาต้านทาน ต้านทานไม่อยู่ ถึงเวลาที่ควรจะพูดหนักเบา มากน้อยออกทันที ๆ เลย กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบไว้นะ ที่เราทำอยู่นี้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรา นี้มีแต่ธรรมล้วน ๆ ไม่มีโลกแบบที่โลกเขาทำกัน เป็นพื้นเป็นไฟเผาไหม้กันอย่างนั้น เราไม่มีในเรา โลกร้อน หัวใจเราไม่ร้อน โลกเป็นทุกข์ลำบากลำบากแสนสาหัสก็มีมากมายก่ายกอง ในหัวใจเราไม่มี เราสอนด้วยความเมตตาล้วน ๆ ทุกอย่าง สอนด้วยความพอในหัวใจของเรา ในบรรดาธรรมที่ได้อุตสาหะพยายามบำเพ็ญมา และนำออกแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วไป ๆ ตามแต่จะหนักเบาเล็กน้อยเพียงไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา ที่จะนำออกสงเคราะห์กัน แก่ไขดัดแปลงกันไป จะออกตามนั้น ๆ เลย

จึงเรียกว่าเราได้ทำเต็มความสามารถของเรา ที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้ เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วกิริยาอย่างนี้จะไม่มี จะยังเหลืออยู่ที่พวกเทพพวกอะไรเหล่านั้นที่ฟังตามหลังกันไปเท่านั้น ส่วนกิริยาของเราที่จะออกให้เห็นให้ได้ยินอย่างนี้ไม่มี ตายไปแล้วจะเอาอะไรมา มีเวลามีชีวิตอยู่ เราก็ช่วยเติมกำลังความสามารถทุกด้านทุกทาง โดยที่เราไม่มาเกาะมาเกี่ยว มาคิดกับสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่เม็ดหินเม็ดทราย ที่เราหวังจะมีส่วนกับสิ่งเหล่านี้ เราไม่มี เราไม่ได้เทศน์เพื่อหวังนั้นหวังนี่อะไรทั้งหมด เทศน์ด้วยความเมตตาล้วน ๆ จะหนักจะเบาแ่ง ไตมุมใด เราจึงพูดได้ทุกแบบทุกฉบับตามความสัตย์ความจริงที่ได้เห็นได้ยินมา ไม่เคยที่จะไปกลัวกับอันนั้น กล้ากับอันนี้ เราไม่มี ความกลัวเราก็ไม่มี ความกล้าเราก็ไม่มี ความได้ ความเสีย ความเอารัดเอาเปรียบ ความแพ้วความชนะ ไม่มีในธรรมทั้งหลาย เพราะธรรมนั้นเหนือโลกแล้ว เรานำธรรมนั้นมาสอนโลก

เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังมีความบกพร่องในจุดใดอยู่ ก็ควรจะนำธรรมเข้าไปพิจารณา แก่ไขดัดแปลงตนเอง จะได้เป็นคนดีขึ้นมา ๆ อย่าให้ดีแต่ชื่อเฉย ๆ ตั้งชื่อปากจรวด ดาวเทียม แต่คนอยู่ใต้กันนรกดูไม่ได้นะ ขอให้ฟิตตัวปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี ใ้ชื่อไ้นาม ตั้งกันไว้อย่างนั้นละ ตั้งมาอะไรก็ไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าตัวของเราที่จะทำดีหรือทำชั่ว สำคัญอยู่จุดนี้ ให้มาดูตัวเอง อย่าไปเอาแต่ชื่อแต่นาม อย่างเขาเป็นบ้ากันอยู่ทุกวันนี้ ยิ่งหนักนะ ใ้ชื่อไ้นาม ชื่อเสียงนี้ แหม

แม้แต่ในวงพระเราก็เป็นบ้ายศ บ้าลาภ บ้าสรรเสริญเยินยอ บ้าอำนาจบาตรหลวง กลายเป็นอำนาจป่าเถื่อน ทำลายชาติ ศาสนา ไปในตัวมากมายเวลานี้ เพราะเห็นแก่โลกามีสมาทับถมธรรม ธรรมในใจเลยไม่มีแก่ผู้บวชมาเพื่อปฏิบัติธรรม ธรรมเลยไม่มีในใจ มีแต่บุตรแต่คุณ แต่สัวมแต่ถาน สกปรกโสภม อันเป็นเรื่องของโลกล้วน ๆ เข้ามาสู่หัวใจ

ตลอดภิกขุที่แสดงออกเป็นแต่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้น ที่นี้ศาสนาก็เลยกลายเป็น
 มุตรเป็นคุณไปเสีย ศาสนากลายเป็นกวนบ้านกวนเมืองไปเสีย ความจริงแล้วศาสนาไม่เป็น
 คนผู้ไปแอบอ้างศาสนามาเป็นตัวของตัวนั้นแหละ แล้วมันไม่เป็นตัวละคริ มันเป็นเปรตเป็น
 ผี เป็นยักษ์เป็นมาร เป็นบ้าไปละกัษยศกับลาภ ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรไอ้ศลาภนี้ เรา
 พูดตรง ๆ

ยกตัวอย่างเช่นสมณศักดิ์ วันที่ ๕ ที่วันเฉลิมพระชนมนี้ พระบาทสมเด็จพระ
 เจ้าอยู่หัวฯออกจะแตกนะ เพราะพวกนี้กวน พวกพระนี่เป็นบ้ากวน พระบวชมาแทนที่จะ
 เสาะแสวงหาบรรพชากรรม ไม่หามะ ไปหาแต่ยศแต่ลาภ เสนอกันเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป ตั้งแต่
 เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด ถึงเจ้าคณะภาค เสนอแต่ชื่อแต่เสียงแต่
 สมณศักดิ์ ขอเลื่อนสมณศักดิ์ ขอตั้งเป็นสมณศักดิ์นั้นนี้ หาแต่่นอก ๆ นานา เป็นแบบโลก
 เลยโลกไปเลยเวลานี้ ไม่ได้หาศีลหาธรรมภายในใจ สมกับบวชมาเพื่อศาสนาเลย มันเลว
 ขนาดนั้นเวลานี้ เลวลงทุกวัน ๆ ศาสนา

พระเป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ตรง ให้เป็นความสงบร่มเย็นแก่โลกทั้งหลาย กลายเป็น
 พระเป็นพินเป็นไฟเผาบ้านเผาเมือง เผาชาติเผาศาสนาไปแล้วเวลานี้ ท่านทั้งหลายเห็น
 มิใช่หรือหุมีตามี นี่ก็พูดมาตามที่ได้เห็นได้ยินมานั่นเอง ไม่ได้หาเรื่องนะ เราพูดตามความ
 จริง เพราะสิ่งเหล่านี้หลักพุทธศาสนาไม่มี ที่จะให้มาสั่งสมเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไม่มี มีแต่
 ปัดออก ๆ เสาะแสวงหาแต่ธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้น สมชื่อสมนามว่าบวชมาหาบรรพชา
 ธรรม นี่มันไม่ได้บวชมาหาบรรพชาธรรม บวชมาหาแต่บุตรแต่คุณ ชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็
 แล้วแต่เถอะ หาไปเรื่อย ๆ เป็นบ้าทางโลกไปหมด ศีลธรรมไม่มีในตัวเลย

เราอย่าว่าพระมีศีลธรรมนะทุกวันนี้ ผู้ที่เลว เลวขนาดนั้น ใหญ่เท่าไรยิ่งเลว ใหญ่
 เท่าไรยิ่งเป็นหัวหน้าโจร เป็นมหาโจร ปล้นชาติปล้นศาสนาไปในตัวเสร็จ ๆ นี่เพราะยศ
 เพราะลาภมันพาให้พระเป็นบ้า จนชาวบ้านชาวเมืองผู้ดีทั้งหลายเขารำคาญ อย่ว่าแต่พระ
 ผู้ดีท่านรำคาญเลย ประชาชนเขาก็รำคาญเหมือนกัน เพราะพระกวนบ้านกวนเมืองในสิ่งที่
 ไม่ใช่ทาง ผิดทาง พวกพระเดียวกันที่เป็นศีลเป็นธรรมดูกันไม่ได้เวลานี้ เป็นยังงี้จึงเป็น
 อย่างนั้น พระดูพระดูไม่ได้เลย พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสะอาดสะอาดอัน กาย วาจา ใจ ท่าน
 สะอาด กับมาดูที่พวกเลอะ ๆ เเทอะ ๆ ด้วยกาย วาจา ใจ ความขวนขวายทุกอย่าง มีแต่เรื่อง
 มุตรเรื่องคุณ มันดูกันไม่ได้ นี่ละที่ว่าพระดูหน้ากันไม่ทั่วถึงก็เพราะอย่างนี้เอง

ผู้ดีก็คือผู้สะอาด ผู้ไม่ดีก็คือผู้สกปรก ความสกปรกกับความสะอาดจะเข้ากันได้
 ยังไง มันต้องแตกต้องแยกเป็นข้าศึกต่อกัน ชะล้างกันตลอดเวลาอย่างนี้ละ เวลานี้กำลังได้

เห็นชัดเจน หลวงตายังไม่ตายได้มาเห็นชัดในคราวนี้แหละ เฉพาะอย่างยิ่งก็คือคราวที่
ช่วยบ้านช่วยเมือง เราก็ดำเนินไปอยู่ในท่ามกลางแห่งมูตรแห่งคุณโดยตรงอย่างนี้ละ ธรรมแท้
ท่านไม่เป็นมูตรเป็นคุณนะ ท่านเป็นธรรมล้วนๆ แต่เข้าไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลก
สกปรกก็เลยกลายเป็นสกปรกทั้งเขาทั้งเรา ไม่ทราบจะตำหนิใคร ใ้เราก็ดำหนิเขา เขาก็
ตำหนิเรา

แต่ที่ว่าตำหนินี้เราเชื่อแนในหัวใจของเรา ที่นำธรรมพระพุทธเจ้ามาตำหนิ ไม่มี
มลทินแฝงออกมาเลย ความโลภ ความโกรธ หรือว่าความหุดหงิดฉุนเฉียวในหัวใจ แล้ว
แสดงออกด้วยกิริยาอย่างนั้นเราไม่มี ถึงจะแสดงกิริยาอะไรก็เป็นเหมือนน้ำชะล้างสิ่ง
สกปรก สิ่งสกปรกมีมาก น้ำที่ชะล้างก็ต้องลงหนักมือๆ ไปอย่างนั้น ไม่ได้เอาของสกปรก
ไปโปะกัน เพิ่มกันนะ เอาของสะอาดไปชะล้าง

พี่น้องทั้งหลายขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ หันหน้าเข้าสู่ธรรมนะ เวลาเข้ามาวัดมาวัก
ให้มาเพื่อศึกษา สำเนียงธรรมอันดีงามอยู่แล้วออกไปประพฤติปฏิบัติ อย่าเอานิสัย
สกปรกเข้ามาในวัดในวา คละเคล้าในวัดในวา การแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้จะดูไม่ได้นะ มัน
เหมือนลิงเหมือนค่าง ทนดูเอา ครั้นเข้ามาแล้วกิริยาอย่างไรก็ทำไปตามแบบฉบับของตัวที่เคย
จนชินชาหน้าด้านไป ไม่ได้ดูหน้าดูหลัง เช่นอย่างตะกั่วนี้เอะอะก็มาถ่ายรูปภาพเข้ามานี้ก็ใส่
เสียเปรียงละชิ นั่นละมันทนไม่ได้ใส่เสียเปรียง

นี่ละลัทธิหน้าด้านที่เคยมาในสันดานตั้งแต่เป็นฆราวาส เวลาเข้ามาในวัดในวามันก็
ลืมนื้อลืมนตัวมาตลอด จนกระทั่งพระได้กระตุกเอาบ้าง อย่างกระตุกเมื่อเข้านี้ นั่นละ
กระตุกให้รู้ตัวนะ ไม่ได้ทำให้เสียหายนะที่ว่านี้ ไม่ได้ว่าให้ใครเสียหาย กระตุกให้รู้เนื้อรู้ตัว
ว่านี่คือวัด เป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยใจคอให้ดิบให้ดี ถ้าไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขตัดแปลงนั้น
ต่างหาก ที่มาวัดมาวาเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจ มาสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทาน
รักษาศีล ฟังธรรมฟังธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจต่างหากนะ ไม่ได้มาเพื่อจะเอามูตรเอาคุณ
เข้ามาโปะหัวพระ ดังที่มาอย่างนี้ นี่ใครมาก็เอามูตรเอาคุณมาโปะหัวพระๆ

การแต่งเนื้อแต่งตัว ขนบประเพณีของชาติไทยเราเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วนะ
ขนบประเพณีอันดีงาม ประเทศต่างๆ เขามีขนบประเพณี การแต่งเนื้อแต่งตัว การ
ประพฤติตัวต่างๆ ประเทศนั้นเมืองนั้นๆ เฉพาะอย่างยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัว เขามีกฎมี
ระเบียบประจำชาติของเขา แต่ชาติไทยของเรานั้นมากต่อมาก มากกว่าทุกชาติไปนะ กฎ
หรืออะไรก็ไม่มี เราไม่พูดละกฎนี้ละ มันเลอะเทอะไปหมด อะไรมาก็คว่ำมับๆ เอามาอวด
กันๆ ลิงอวดลิง ค่างอวดค่าง ของสกปรกมาอวดกัน จะเอาความสะอาดมาจากไหน มันก็มี

แต่ความสกปรกเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลำดับนั้นละ นี่ละที่น่าทุเรศมากอยู่นะ เราก็ไม่พูด นอกจากมาสะดุด อย่างเมื่อเข้าเอาเสียบ้าง ถ้าธรรมดาเราเหมือนหนูหนวกตาบอด

การแต่งเนื้อแต่งตัวควรจะคำนึงถึงชาติเจ้าของบ้าง ขนบประเพณีของชาติไทย เราปฏิบัติตัวยังงี้บ้างควรจะดู อะไรมากกว่ามั๊ยๆ มากละเคล้ากันแล้วเป็นนครลิงในเมืองไทยเรา มันดูไม่ได้เป็นนครลิงนครสัตว์ อะไรมากกว่ามั๊ยๆ มันดูไม่ได้นะ เราเป็นลูกชาวพุทธ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีภูมิระเบียบอันสวยงามสะอาดสะอ้านมากที่สุดที่เดียว แต่ไม่เห็นติดเนื้อติดตัวของชาวไทยเรา เห็นแต่นิสัยของลิง ของค่างบ้างชะนี คว้ามั๊ยๆ เต็มบ้านเต็มเมือง ดูขนบประเพณีอะไรไม่มี การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ร้อยก็พันราย กิริยาอาการแห่งการแต่งเนื้อแต่งตัวมาแสดงต่อกันไปคนละแบบๆ นี่แสดงว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลย อะไรมากกว่าๆ ไม่มีเนื้อหนังเป็นของตัวเองเลย มันน่าคิดนะ ฟัน้องทั้งหลายขอให้คิด ไม่มีใครพูดอย่างนี้ละ ธรรมพูดได้ นี่เรื่องของธรรมพูดได้อย่างนี้

พระท่านผู้มีศีลมีธรรมท่านมีภูมิระเบียบอันเดียวกันเลย การครองผ้าเป็นยังงี้ๆ ท่านบอกไว้ เช่นอย่างผ้าสบงอย่าให้รุ่มร่ามเกินไป อย่าให้เขินเกินไป ให้นุ่งพอดี ท่านว่ากึ่งแข้ง นี่ๆ ชายสบงมาถึงกึ่งแข้งพอดี ไม่ให้รุ่มร่ามลงไป ไม่ให้ตั้งขึ้นไปจนเห็นที่เห็นทำเข้าใจไหม ไม่ให้รุ่มร่ามลงไปมันดูไม่ได้ ท่านให้นุ่งสบงให้อยู่ในย่านกึ่งแข้ง นี่ท่านบอก จีวรห้าชั้น ธงห้าชั้น เก้าชั้น เป็นแบบฉบับของท่าน เวลาครองผ้าท่านก็มีแบบมีฉบับ. พระท่านมีแบบฉบับของพระ พระผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วท่านจะมีแบบฉบับอย่างนี้ด้วยกัน

ดูที่ไหนเราก็ไม่อยากจะหาดูนักละ เอา ให้ดูวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูจารย์มั่น นี่ละวงของท่านที่เป็นจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่น พาดำเนินมาอย่างนี้ ดูที่ไหนก็เหมือนกันหมดๆ นี่ระเบียบของท่าน กฎของท่าน กฎของพระท่านเป็นอย่างนั้น แต่ออกจากนี้ไปแล้วเราทราบไม่ได้ ยังได้ยินข่าวว่าจะไปหาสั่งเอาผ้าที่ไหนเมืองนอกเมืองนา มาตัดสบงจีวร ตัดให้เป็นพิเศษพิสดารอย่างนั้นทำ เราได้ยินเฉยๆ นะเราก็พูด นี่มันกำลังเป็นบ้านนักเข้าอีกแล้ว เวลานี้มันก็บ้าเต็มตัวแล้วมันจะเอาอะไรมาล้นตัวไปอีกละ บ้านนี้มันเต็มตัวแล้ว แล้วจะไปหาอะไรมาให้ล้นตัวจนมองไม่เห็นตัวอีกละ นี่มันอดคิดไม่ได้ละ

นี่ละกิเลสตัณหา มันเยอหยิ่งจองหองฟองตัวตลอดเวลา ต่ำเท่าไรมันยิ่งยกตัวว่าให้สูง สูงไปไหนก็เหมือนยกขึ้นหัวคน ยกขึ้นบนหัวคนนำดูใหม่ ใจของต่ำนี้ยกขึ้นเป็นของสูงก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเถิด เทศน์อย่างนี้ไม่มีใครเทศน์ละเทศน์แบบหลวงตาบัว เกรงนั้นเกรงนี้ลู่หน้าปะจุมูกเสีย นี่ไม่ปะอะไร ธรรมแล้ว

ชะล้างไปได้หมด ไม่ว่าจะอยู่ที่สูงที่ต่ำธรรมชะล้างได้หมดเลย นี่เรียกว่าธรรม เอาละวันนี้ พุดเพียงเท่านี้

เมื่อวานนี้ได้เงินสด ๒,๘๘๓,๕๐๐ บาท เงินสดในงานเมื่อวานนี้ ดอลลาร์ได้ ๒๑๙ ดอลลาร์ ทองคำได้ ๖ กิโล ๑ บาทแต่เขามาถวายเป็นตอนบ่าๆ นั้นดูว่า ๑๐ บาท บวกกันแล้วก็ เป็น ๑๑ บาท ทองคำก็เรียกว่าได้ ๖ กิโล ๑๑ บาท ๒๗ สตางค์

ทองคำจะได้มาทางไหนก็ตาม คนที่รับใช้เหล่านี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้ บอกว่าคอยขาดเลย บริสุทธิ์เต็มที่ ผู้ที่รับใช้เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนกับเราเองเลยเชียว ถ้าใครมาขัดมาแย้งด้วยความเลอะๆ เทอะๆ ตะกละตะกลาม มาเอาแบบทุจริตอย่างนี้กับเราคอยขาดเลย ตั้งแต่บัดนั้นไปคนนี้จะเข้ากับเราไม่ได้เลย ไม่ว่าจะใกล้ไกล เราไม่มีญาติมีวงศ์ ญาติเราทั่วโลกดินแดน สัพเพ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายค่าเดียวครอบโลกธาตุ การให้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี้ต้องเป็นศีลเป็นธรรมเสมอหน้ากันหมดเลย เราไม่มีวรรคมีตอน ไม่มีใกล้มีไกล ว่านั่นเป็นญาตินี้เป็นญาติ เราจะให้คนนั้นคนนี้ ไม่ได้กับเรา เสมอหมดธรรมเป็นความเสมอภาค นั้นละจึงว่าเป็นที่แน่ใจแก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีใครมาแบ่งเอาไปว่าธรรมท่านเอียงไปโน้น ไปหนีกทางโน้น ไปเบาทางนี้ ธรรมไม่เสมอใช้ไม่ได้ ธรรมต้องเสมอภาคตลอด

นี่ละที่ใครเอามาอย่างที่เราว่าเขาเอามาทางโน้นก็ตาม ถึงไม่ได้บอกนั้นก็เข้าแล้ว เข้าที่แล้วเก็บแล้วๆ เป็นความบริสุทธิ์ที่สุดส่วนสำหรับเราปฏิบัติหน้าที่ กับคนของเราที่ปฏิบัติต้องเป็นแบบเดียวกัน ใครมาทำพิธีให้เราเห็น คนนี้ชี้หน้าแล้วไล่ทันที ไม่ให้เข้ามาเลย ไม่ให้มาเกี่ยว นี่เราปฏิบัติอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นเราจึงแน่ใจว่าทองคำจะมาจากที่ไหน เงินก็ดี ดอลลาร์ก็ดีมาจากทางไหนๆ เราเห็นหรือไม่เห็นก็ดี เขาจะเก็บไว้ตามจุดๆ ที่เคยเก็บๆ เขาจึงมาบอกเราที่หลังเท่านั้นเอง ใ้เราจะเห็นทุกแง่ทุกมุมไม่เห็น แต่เรื่องก็มาถึงเราทุกอย่างแล้วบริสุทธิ์ทุกชั้นทุกอัน ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เราถึงได้ชี้นิ้วเลยว่าเราช่วยชาตินี้ ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ที่สุดส่วน ที่เราจะมีในใจของเราแม้หนึ่งบาทนี้ไม่มี ไม่เคยมีเลย นี่ละเราตายใจขนาดนั้นช่วยพี่น้องทั้งหลาย เราจึงช่วยด้วยความภูมิใจของเรา เขียนประวัติศาสตร์ก็ได้เรา

ถึงใครจะมาโจมตีหลวงตาบ่ว่าเอาเงินไปยังงตรงดั่งที่เขโจมตี พวกเปรตพวกผี พวกหมาอมขี้มาเห่า มันเห่ามาก็มีแต่ขี้ละ เข้าใจไหม ใ้เรามีแต่ความจริงล้วนๆ ออกมาแค่ไหนมีแต่ความจริงความจอมปลอมไม่มี เราพูดได้เต็มปาก เราช่วยโลกได้เต็มกำลังความสามารถของเราทุกสัต์ทุกส่วนตลอดมา และจะตลอดไปถึงวันตายอีกด้วย ชีวิต

ของเรากับความสุจริตเป็นธรรมล้วนๆ นี่จะเป็นอันเดียวกันตลอดไป กรุณาทราบตามนี้
เอาละที่นี้จะให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz